
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 

สมัยสามัญที ่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๖ 
วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ  เขาสามสิบส่าง บ้านค าไฮ  หมู่ ๑๕  
ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายนวม เมินขุนทด ประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๒ นายบรรจบ ชัยบุรี รองประธานสภา อบต. บรรจบ  ชัยบุร ี
๓ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายจรัส   มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๕ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ธัญสินี  อมรพรหม 
๖ นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักดิ์  ขุนสูงเนิน 
๗ นางวิภาวี  โตสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ วิภาวี  โตสูงเนิน 
๘ นายสมพงษ์ พลอยเพ็ชร์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมพงษ์   พลอยเพ็ชร์ 
๙ นายบุญเริง ละมุดตะคุ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ บุญเริง  ละมุดตะคุ 

๑๐ นายศิริวงศ์ พบพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ศิริวงศ์  พบพิมาย 
๑๑ นายธนกร   พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๒ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๓ นายสวง งามมะเริง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ สวง  งามมะเริง 
๑๔ นายดนัย แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ ดนัย  แรมกลาง 
๑๕ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๑๖ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๑๗ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๑๘ นางสุนารี   สวัสด ี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี  สวัสด ี
๑๙ นางสมหมาย บูรณ์โภคา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙ สมหมาย  บูรณ์โภคา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายสรสิช จรจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ 
๒ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ 

 
 



 

 

๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายวินัย นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๓ นายสนอง ภูจ านงค์ รองนายก อบต.  
๔ นายสมทรง ภู่ภูเขียว เลขานุการนายก อบต. 
๕ พระอธิการธรงชัยวัฒน์ เขมมาโม เจ้าอาวาสวัดหนองเบน 
๖ สามเณรกิติชัย สงชาติ พระวัดหนองเบน 
๗ นางอาภรณ์ ศิริจ าปา หัวหน้าส านักปลัด 
๘ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๙ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 

๑๑ นายวิฑูรย์ จุลบท ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๑๒ นางมลิวรรณ เมษมานนท์ ผอ.กองการศึกษาฯ 
๑๔ นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม ผอ.กองช่าง 
๑๕ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานทั่วไป 
๑๖ นางสาวรัตนา   ภูมลา นักวิเคราะห์ 
๑๗ นางสุมิตรา   สมเพาะ นักทรัพยากรบุคคล 
๑๘ พ.จ.อ. ปรีชา ถึกสูงเนิน เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
๑๙ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๐ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๒๑ นายสมาน   เสลานอก พนักงานขับรถ 
๒๒ นายปภาวัตร ท าดี พนังงานจ้างเหมา 
๒๓ นายธนวัฒน ์ นามบุดดี พนังงานจ้างเหมา 
๒๔ นายวิทยา นิราช พนังงานจ้างเหมา 

    
    

 

เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  ปรีดาสา 
เลขานุการสภา อบต. 
 

: เรียน ท่านประธานที่เคารพ  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรและสมาชิกสภา อบต. ได้เข้า
ประชุมแล้วเกินกึ่งหนึ่ง ขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
และสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการในระเบียบวาระท่ี ๑  
   
   



 

 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๑ เรื่อง  ขอขอบคุณที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 

     ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. มะแกลือเก่าทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาต าบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ ๑๙ ประจ าปี ๒๕๖๖  ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๖  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองม่วง  หมู่ ๕ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬา
ได้จัดการแข่งขันข้ึนในวันเสาร์ – อาทิตย์  ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖   และมีก าหนดจัดพิธีปิดในวันอาทิตย์  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  และขอ
เชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๒ เรื่อง การจัดท าร่างสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชน ใน

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
     ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา 
๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้
หรือด าเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคสี่ 
และวรรคห้า หรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณีให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น
และให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการให้ตามประสงค์ของผู้ร้อง วรรคสอง บัญญัติว่า จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค า
ร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน 
และระยะเวลาด าเนินการของปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ท้องถิ่น ซึ่งระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ถือเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น ตาม
ข้อ ๓๗ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น จึงต้องเสนอเป็นญัตติต่อสภา
ท้องถิ่นซึ่งเสนอโดยประธานสภาท้องถิ่น  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๓ เรื่อง การเพิ่มช่องการบริการประชาชน ด้านงานทะเบียนและบัตร อ าเภอ

สูงเนิน  
     ประชาสัมพันธ์ด้วย ส านักทะเบียนอ าเภอสูงเนิน ได้เพ่ิมช่องทางการติดต่อบน 
Facebook (เฟสบุ๊ค) ชื่อ “ส านักทะเบียนอ าเภอสูงเนิน” เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานไปยังกลุ่มเป้าหมายได้จ านวนมาก และอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 



 

 

๔ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๔  เรื่อง  โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ปรับทุกข์ผูกมิตรยาม

เย็นประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
     ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสูงเนินร่วมกับส านักทะเบียนอ าเภอสูงเนิน จัดท า
โครงการปรับทุกข์ผูกมิตรยามเย็น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ เกี่ยวกับศูนย์ด ารงธรรม งานทะเบียนและ
บัตร กับประชาชน ๑๑ ต าบล ๑๒๗ หมู่บ้าน เป็นศูนย์กลาง ให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลดความขัดแย้งในพ้ืนที่  โดยเน้น
การปฏิบัติการในเชิงรุก การให้บริการประชาชนที่อยู่ในท้องที่ห่างไกล ที่มีความ
ล าบากในการเดินทางมารับบริการจากส่วนราชการ และการออกหน่วยบริการ
ของส่วนราชการต่างๆ อีกทั้งเพ่ือสามารถรับทราบปัญหาของประชาชน ซึ่งจะท า
ให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที อีกท้ังยังเป็นการสร้างสังคมให้มี ความสงบ
สุข โดยจะหมุนเวียนไปทุกต าบล ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ได้ด าเนินโครงการ ณ 
ต าบลโนนค่า ในส่วนของต าบลมะเกลือเก่าหากมีแผนการออกพ้ืนที่แล้ว จะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๕ เรื่อง ประกาศสิ้นสุดภัยโรคลัมปีสกิน 

     จังหวัดนครราชสีมาประกาศสิ้นสุดภัยโรคลัมปีสกิน ในพ้ืนที่อ าเภอสูงเนิน 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งอ าเภอสูงเนินไม่พบสัตว์ป่วยติดต่อกันเกิน ๖๐ 
วัน ทั้งนี้ หากพบว่าโรคระบาดกลับมาอีกครั้งก็สามารถเสนออ าเภอเพ่ือขอให้
จังหวัดประกาศภัยครั้งใหม่ได้  เพื่อท าการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีน covid-๑๙ 

     ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะเกลือเก่า ได้ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการฉีดวัคซีน covid-๑๙ เข็มที่ ๓ และ ๔ ขึ้นไป (เข็มกระตุ้น)  จ านวน 
๑๘๐ คน ในกลุ่มอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะเกลือเก่า   
โดย ๑)  ผู้ที่มีประวัติเคยเป็น Covid-19 กรณีที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย ๒ 
เข็ม ให้ฉีดเข็มกระตุ้นหลังจากเป็นโรค ๖ เดือน  ๒) การกระตุ้นเข็มที่ ๓ ต้องห่าง
จากเข็มที่ ๒ อย่างน้อย ๓ เดือน  ๓) กระตุ้นเข็มที่ ๔ ขึ้นไป ต้องหางจากเข็มที่ ๓ 
อย่างน้อย ๔ เดือนขึ้นไป  ทั้งนี้ วัคซีนมีจ านวน จ ากัด  ๑๘๐ คน ผู้ประสงค์จะรับ
การฉีดวัคซีนให้มาตามวันเวลาข้างต้นและน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงตัว
ต่อเจ้าหน้าที ่

ที่ประชุม : รับทราบ 



 

 

๕ 

เลขานุการสภา อบต. : ๑.๗ เรื่อง ก าหนดการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ า ของดีเมืองสูงเนิน ครั้งท่ี ๒๗ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 
     ด้วยอ าเภอสูงเนินร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอ าเภอ ส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวอ าเภอสูง
เนิน  ได้ร่วมกันจัดงาน  “ประเพณีกินเข่าค่ า ของดีเมืองสูงเนิน” ครั้งที่  ๒๗  
ประจ าปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๐ - ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๖ ณ  บริเวณโบราณสถาน
ปราสาทเมืองแขก บ้านกกกอก  หมู่  ๗  ต าบลโคราช  อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์  ประเพณี  ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับรู้ถึงต านาน ประวัติความเป็นมา ในดินแดนแหล่งอายธรรม  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าได้จัดนิทรรศการเข้าร่วมงาน ส าหรับ
ก าหนดการจัดงานขอแจ้งให้ทราบต่อไปและขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณี
ดังกล่าว ตามวันเวลา และสถานที่ โดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๘ เรื่อง ประกาศจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง ก าหนดเขตท้องที่ท าการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
     ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศก าหนดเขตท้องที่ในจังหวัดเป็นเขต
ท้องที่ท าการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมไม่เสียค่าธรรม เนียม 
เพ่ือให้การป้องกันการเกิดและแพร่โรคพิษสุนัขบ้าทั้ งในสัตว์และคนเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการสมควรก าหนดเขตท้องที่ท าการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  อาศัย
อ านาจตาม ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกประกาศตามมาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชาการ
จังหวัดนครราชสีมา  จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
     ข้อ ๑ ก าหนดให้ เขตท้องที่  ทุกอ าเภอ ทุกต าบล ทุกหมู่ บ้านในจังหวัด
นครราชสีมาเป็นเขตท้องที่ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์
ควบคุม (สุนัขและแมว)  โดยมีเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎหมายก าหนด
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖  
    ข้อ ๒ ให้เจ้าของสัตว์ควบคุม น าสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป ไปรับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมาประกาศก าหนด ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป 
   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานที่ของเจ้าของสัตว์ควบคุม ให้ถือ
ว่าเป็นการฉีดวัคซีน ณ สถานที่ที่ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาประกาศก าหนดตาม
วรรคแรก 
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     ข้อ ๓ ให้ผู้ฉีดวัคซีน มอบเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์และใบรับรองการฉีด
วัคซีนให้แก่เจ้าของสัตว์ควบคุม เพ่ือแสดงว่าสัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 
    เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ที่ได้รับไว้ที่ตัวสัตว์ 
เพ่ือให้เห็นได้อย่างชัดเจนตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
    ข้อ ๔ ประกาศนี้ ให้ใช้เฉพาะกรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่
สัตว์ควบคุมโดยสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ 
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๙ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันส าคัญของชาติ 

     องค์การบริหารส่วนต าบลนากลางขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาใน
โอกาสวันส าคัญของชาติไทย เนื่องในวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้า
นภาลัย ในวันที่   ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ณ   โบสถ์สันติ ต าบลนากลาง อ าเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๑๐ เรื่อง การจ าหน่ายเสื้อยืดเนื่องในโอกาสวันฉลองแห่งชัยชนะของท้าว 

สุรนารี 
     อ าเภอสูงเนินประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายเสื้อยืดเนื่องในโอกาสวันฉลองแห่ง
ชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจ าปี ๒๕๖๖ ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อน ารายได้หลักหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ร าบวงสรวง กิจกรรมสาธารณกุศล  ในราคาตัวละ ๒๙๐ บาทโดยสั่งจองได้ที่ งาน
ส านักงานอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอสูงเนิน ชั้น ๒  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๑๑ เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

     ด้วยกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทน
เกษตรกรได้มีมติที่ประชุมก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๑๒ เรื่อง การจัดงานวันรวมน้ าใจสู่กิ่งกาชาดอ าเภอสูงเนิน ประจ าปี ๒๕๖๖ 

     อ าเภอสูงเนินได้ก าหนดจัดงานวันรวมน้ าใจสู่กิ่งกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๖ ใน
วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่า
การอ าเภอสูงเนินและขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของก่ิงกาชาดอ าเภอสูงเนิน  

ที่ประชุม : รับทราบ 



 

 

๗ 

ประธาน อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมในวาระนี้หรือไม่ หากไม่มีขอด าเนินการในระเบียบ
วาระท่ี ๒  

   
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 
ประธานสภา อบต. : รับรองรายงานการประชุมฯ   สมัยวิสามัญที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๘  

พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ซึ่งรายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใด
ต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในสาระส าคัญขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม  

นายทวีศักดิ์  ขุนสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 

: ขอสอบถามเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในหน้า ๖  โครงการที่ ๒๓  โครงการติดตั้งฝาราง
ระบายน้ ารอบหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ ๓ เนื่องจากเห็นว่างบประมาณกับ
ระยะทางท่ีด าเนินการไม่สมเหตุผล  

ประธานสภา อบต. : ในกรณีนี้ให้สอบถามยังกองช่างภายหลัง เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องการรับรองรายงาน
การประชุม 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติทีประชุมรับรองรายงาน
การประชุมฯ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
เม่ือวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๗  เสียง ไม่ออก
เสียง ๑ เสียง  

   
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑  เรื่อง  ขอความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ที่พักสงฆ์ขอใช้

ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด ในพื้นที่ต าบลมะเกลือเก่า  
ส าหรับในวาระนี้ได้มีที่พักสงฆ์ขอความเห็นชอบจ านวน ๓ แห่ง จะขอมติที่ประชุม
พิจารณาพร้อมกันทั้ง ๓ แห่ง  ขอนิมนต์พระคุณเจ้าได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุมสภา 

พระอธิการณรงชัยวัฒน์  
เขมกาโม 
เจ้าอาวาสวัดหนองเบน 
 

:      เนื่องด้วยได้เป็นผู้แทนส านักเลขานุการเจ้าคณะต าบลมะเกลือเก่า เข้าชี้แจง
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า เพ่ือขอความเห็นชอบให้ที่
พักสงฆ์ขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ในพ้ืนที่ต าบลมะเกลือเก่า  จ านวน 
๓ แห่ง ประกอบด้วย  ๑) ที่พักสงฆ์ภูเนื้อนาบุญ บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๐  ๒) ที่พัก
สงฆ์ร่มโพธิ์ทอง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ๓) ที่พักสงฆ์หนองหลักพันสโมสร บ้าน
หนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒  จากจ านวนที่พักสงฆ์ ๑๘ แห่งที่ยังด าเนินการ
ขอให้ที่ดินเพ่ือสร้างวัด   ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของ  สปก. ส าหรับการใช้พ้ืนที่นั้นหาก
ไม่เกิน ๑๕ ไร่ สามารถจัดท าเอกสารและอนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยใน
พ้ืนที่ต าบลมะเกลือเก่าที่พักสงฆ์ที่ได้อนุญาตเรียบร้อย คือ ที่พักสงฆ์หนองซาด



 

 

๘ 

ทั้งนี้ที่พักสงฆ์ใดต้องการที่จะขออนุญาตใช้ที่ดินจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีนี้ หากไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จที่พักสงฆ์นั้นจะต้องปิด
ตัวลง  ในส่วนที่ดินของกรมป่าไม้ที่ได้รับการอนุญาตแล้ว คือ พุทธธรรมเขาเกิ้ง  
ขอแจ้งท่านสมาชิกสภา อบต.ได้แจ้งที่พักสงฆ์ในพ้ืนที่ได้เร่งด าเนินการ ในส่วนที่
พักสงฆ์ท่ีจะขอความเห็นชอบทั้ง ๓ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้  
๑) ที่พักสงฆ์ภูเนื้อนาบุญ 
     ที่พักสงฆ์ภูเนื้อนาบุญ ณ  บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ ต าบลมะเกลือเก่า จ านวนเนื้อ
ที่ ๑๕ ไร่ มีเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๓ หลัง 
เจดีย์บรรจุอัฐิ  โรงครัว ๑ หลัง ห้องเก็บของ ๑ หลัง ห้องน้ า และพ้ืนที่ส าหรับ
ปลูกป่า   
๒)  ที่พักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง 
     ที่พักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ ต าบลมะเกลือเก่า จ านวนเนื้อที่ 
๑๕ ไร่ มีเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาอเนกประสงค์ ๑ หลัง  กุฏิสงฆ์  ๓ หลัง 
โรงครัว ๑ หลัง ห้องน้ า ๔ หลัง ห้องเก็บของ ๑ หลัง  แปลงปลูกป่า 
๓)  ที่พักสงฆ์หนองหลักพันสโมสร 
     ที่พักสงฆ์หนองหลักพันสโมสร บ้านหนองหลักพันสโมสรหมู่ ๑๒ ต าบล
มะเกลือเก่า จ านวนเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ ตารางวา มีเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการ
เปรียญ  ๑ หลัง  กุฏิสงฆ์  ๕ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง ห้องน้ า ๓ หลัง  ศาลาพักศพ 
๑ หลัง ศาลาหน้าเมรุ  ๑ หลัง เมรุ ๑ หลัง บ่อน้ า แปลงปลูกป่า 
     โดยทั้ง ๓ ที่พักสงฆ์นั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของกรมป่าไม้  ดังนั้น การยื่นขออนุญาต
จะต้องอยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ คือ ๑)  ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ๒) ไม่ท าลาย
ธรรมชาติ ๓) ไม่ท าลายป่าไม้  ซึ่งทั้ง ๓  วัน ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในทั้ง ๓ ข้อ 
เมื่อที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ จากนั้นจะได้จัดท าเอกสารพร้อมภาพถ่ายสภาพ
ป่าให้เห็นไม่ได้มีการท าลายป่าไม้และสิ่งแวดล้อมต่อไป  

ประธานสภา อบต. : มีทา่นใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ขอความอนุเคราะห์ท่านพระคุณเจ้าในการช่วยเหลือขั้นตอนการขออนุญาตใช้
ที่ดินของวัดและพ่ีพักสงฆ์ในพื้นที่ต าบลมะเกลือเก่า เพราะผู้น าหมู่บ้านบางครั้งไม่
มีความเข้าใจในขั้นตอน ประกอบกับการตั้งวัดบางแห่งที่ได้ตั้งมานานแล้วแต่ยังไม่
มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เพ่ือเป็นการบ ารุงพระพุทธศาสนา 

พระอธิการณรงชัยวัฒน์  
เขมกาโม 
เจ้าอาวาสวัดหนองเบน 
 

: ส าหรับ ใน เรื่องนี้ เป็น ข้อระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์  ที่ ส านั กงาน
พระพุทธศาสนา กรมป่าไม้ และ สปก. ได้ก าหนดร่วมกัน เพ่ือให้การตั้งวัดเป็นได้
ด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์   ดังนั้น การที่จะท าเรื่องขอใช้ที่นั้นเป็นหน้าที่ของพระ
สงค์ในวัด หรือ ที่ พักสงฆ์ ผู้น าหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านได้หารือการ
ด าเนินงานร่วมกัน อาจจะมอบหมายผู้แทนที่จะด าเนินการด้านเอกสาร และ



 

 

๙ 

ประสานมายังส านักเลขานุการเจ้าคณะต าบลเพื่อด าเนินการตามข้ันตอน  แต่ส่วน
หนึ่งของปัญหาความล่าช้ามาจากการที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการขอใช้ที่ดินให้
ถูกต้อง เมื่อถึงคราวที่ได้มีการเวนคืนที่ดินหรือขอที่ดินคืนจึงจะได้เร่งด าเนินการ
ขอใช้ที่ดินซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็ช้าไปแล้ว และในอีกกรณีหนึ่งคือวัดที่ได้มีการจัดซื้อ
ที่ดินเองแต่ไม่ได้มีการขอขึ้นทะเบียนกรมศาสนาก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์  ดังนั้นที่พัก
สงฆ์หรือวัดใดที่ต้องการด าเนินการใช้ที่ดินให้ถูกต้องให้ประสานมายังส านัก
เลขานุการเจ้าคณะต าบลเพ่ือสอบถามขั้นตอน แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้แนบ 
หากด าเนินตามข้ันตอนจะใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน   

ประธานสภา อบต. : มีทา่นใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: ด้วยได้ถวายที่ดินของตระกูล จ านวน ๓๐ ไร่ ให้กับพระครูสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรม ต่อไปมาได้มีพระปัญญาจากวัดสระเพลงต าบลสูงเนิน ได้มา
ขอปฏิบัติธรรม โดยจะตั้งกุฏิเพียง ๑ หลัง แต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวงนั้นได้
เข้ามาท าบุญและถวายไม้เก่าเพ่ือสร้างกุฏิซึ่งผิดเจตนารมณ์ของพระที่ต้องการ
ปฏิบัติธรรมด้วยความสงบ ซึ่งที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดิน สปก. ยังไม่ได้มีการโอบหรือ
มอบฉันทะ เนื่องจากยังเป็นท่านพระครูจึงรับมอบไม่ได้ ขอให้ท่านพระคุณเจ้าได้
รับทราบและได้ส ารวจพื้นที่  

พระอธิการณรงชัยวัฒน์  
เขมกาโม 
เจ้าอาวาสวัดหนองเบน 
 

: ส าหรับในเรื่องนี้ได้เข้าตรวจสอบพ้ืนที่หลังจากที่ได้รับทราบแล้ว  ซึ่งเมื่อได้มีการ
ก่อสร้างกุฏิและได้มีการลงเสาเอกศาลาแล้วคือว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์  
ทั้งนี้จะได้ขอเอกสารที่ดินเพ่ือให้ สปก. ได้ออกเอกสารที่ดิน เพ่ือเป็นการกันสิทธิ์
แต่จะขอเพียง ๑๕ ไร่เป็นที่วัด และอีก ๑๕ ไร่เป็นธรณีสงฆ์  เพ่ือให้อยู่ ใน
หลักเกณฑ์และง่ายต่อการขออนุญาต  

ปลัด อบต. : การขอความเห็นชอบการให้ที่พักสงฆ์ขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ใน
พ้ืนที่ต าบลมะเกลือเก่าที่ท่านเลขานุการเจ้าคณะต าบลมะเกลือเก่า ได้ด าเนินการ
น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาในวันนี้และท่านได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ท าให้การ
ด าเนินการเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและท าให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนมาก
ขึ้น  เพราะในบางครั้งจะมีพระสงฆ์พร้อมญาติโยมที่ประสงค์มอบที่ดินเพ่ือขอตั้งที่
พักสงฆ์ได้เข้ายื่นเอกสารและขอมติจากที่ประชุมสภาฯ  ซึ่งบางครั้งการอธิบาย
ชี้แจงหรือซักถามไม่ชัดเจน ที่ดินบางแห่งอาจจะมีปัญหาหรือข้อพิพาท ซึ่งในส่วน
นี้สภาไม่ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงและท าให้มติของที่ประชุมอาจจะมีปัญหาได้  
ดังนั้น หากมีการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัดขอให้ท่านได้ด าเนินการ
ผ่านท่านเลขานุการเจ้าคณะต าบลมะเกลือเก่า เพ่ือความถูกต้องและด าเนินการ
ตามข้ันตอนกระบวนการ  

ประธานสภา อบต. : มีทา่นใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ที่ประชุม  : ไม่มี 



 

 

๑๐ 

ประธานสภา อบต.  : ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้ง ๓ ที่พักสงฆ์  ๑)  ที่พักสงฆ์ภูเนื้อนาบุญ  ๒)  ที่พัก
สงฆ์ร่มโพธิ์ทอง  ๓)  ที่พักสงฆ์หนองหลักพันสโมสร  ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือ
สร้างวัด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  ๑๗  เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๒ เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๖ 

     ตามท่ีในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า ครั้งแรก เมื่อ
วันที่  ๔ มกราคม  ๒๕๖๕  ได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
๒๕๖๕  และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑–๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  นั้น   
     เ พ่ื อ ก าห น ด ส มั ย ป ระชุ ม ส ามั ญ ป ระจ าปี  ๒ ๕ ๖ ๖  ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕  ข้อ ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกขอปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ  พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๕๓  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
     ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดสมัยประชุมสามัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้
ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๖ เดิมนั้นที่
ประชุมสภาได้ก าหนดสมัยประชุม จ านวน ๔ สมัย คือ  
               สมัยที่  ๑  เดือน  กุมภาพันธ์   
               สมัยที่  ๒  เดือน  เมษายน 
               สมัยที่  ๓  เดือน  มิถุนายน 
               สมัยที่  ๔  เดือน  สิงหาคม 
มีท่านใดต้องการจะเสนอจ านวนสมัยประชุมสภา และสมัยประชุมสภา ขอเชิญได้
เสนอต่อที่ประชุม 

   



 

 

๑๑ 

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ 

: ขอเสนอสมัยประชุม  จ านวน  ๔  สมัย   
สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ได้ก าหนดแล้ว) 
สมัยที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ 
สมัยที่ ๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ 
สมัยที่ ๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ 

และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือน กุมภาพันธ์  
ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕   

นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเป็นอ่ืนอีก ขอมติที่
ประชุมก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๖ และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปี สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามท่ีเสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. 

: ขอสรุปสมัยการประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๖ จ านวน ๔ สมัย ดังนี้ 
สมัยสามัญท่ี ๑   วันที่  ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
สมัยสามัญท่ี ๒   วันที่  ๑ - ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๖ 
สมัยสามัญท่ี ๓   วันที่  ๑ - ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๖   
สมัยสามัญท่ี ๔   วันที่  ๑ - ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๖   
และสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่
วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

ประธานสภา อบต. : ๓.๒ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(๑) ส านักปลัด 
๑.๑ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
ติดตั้ง งบประมาณ ๑๖๒,๙๐๐ บาท เพ่ือติดตั้ง ณ บ้านหนองไม้ตาย-หนองม่วง
ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจง 

หัวหน้าส านักปลัด : เนื่องด้วยส านักปลัดได้มีความประสงค์โอนงบประมาณ เพ่ือติดตั้ งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จุดบ้านหนองไม้ตาย – หนองม่วง  เพ่ือช่วยดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นจุดที่มี
ความเสี่ยงมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมถึงการป้องกันปัญหาการลักขโมย 
เบื้องต้นส านักปลัดได้ด าเนินการติดตั้งไปแล้ว ได้แก่ จุดบ้านมะเกลือเก่า  จุดค าไฮ  
จุดถนนสาย ๒๔ จากบ้านหนองม่วง  เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
บ่อยครั้ง ประกอบกับเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับต าบลข้างเคียง  ทั้งนี้จากปีงบประมาณ
มาผ่านมาส านักปลัดได้ตั้งงบประมาณในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ให้สามารถใช้



 

 

๑๒ 

การได้ตามปกติ แต่เพ่ือขยายเขตพ้ืนที่ให้สามารถดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ผู้บริหารจึงได้มีนโยบายในการติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ิมในจุดบ้านหนองไม้ตาย – หนองม่วง  ส านักปลัด
จึงเห็นควรที่จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก    
      ส านักงาน จ านวน ๘ ตัว ราคาตัวละ ๕,๗๐๐  บาท เป็นเงิน ๔๕,๖๐๐ บาท 
๑.๒ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recoder) แบบ ๘ ช่อง   
      ราคาตัวละ ๒๒,๐๐๐  บาท จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
๑.๓ ตู้แร็ค 8U จ านวน ๑ ตู้  ราคาตู้ละ ๘,๙๐๐ บาท 
๑.๔ เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง ราคา ๒,๕๐๐ บาท 
๑.๖ สาย LAN CAT5 ภายนอก จ านวน ๑,๓๐๐ เมตร ราคาเมตรละ ๔๓ บาท  
      เป็นเงิน ๕๕,๙๐๐ บาท 
๑.๗ อุปกรณ์อ่ืนที่ติดตั้ง (กิ๊ปรัดสายไฟ,แผ่นไม้กระดาน น๊อตอาแลปเตอร์ ฯลฯ)  
      จ านวน ๑ งาน เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท   
๑.๘ ค่าแรงติดตั้งเดินสายและวางระบบพร้อมใช้งาน จ านวน ๑ งาน ราคา  
      เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๖๒,๙๐๐ บาท 
ขอโอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน  ๑๖๒,๙๐๐ บาท 

นายก อบต. : เนื่องจากรัฐบาล  จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอสูงเนิน ได้มีข้อสั่งการและ
นโยบายในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การป้องกันยาเสพติด การป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการป้องกันอุบัติเหตุ
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ ส าหรับในพ้ืนที่ต าบลมะเกลือเก่าได้ด าเนินการติดตั้งในจุดเสี่ยงและเป็นจุด
ที่เชื่อมต่อระหว่างต าบล  ประกอบด้วย  บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ หมู่ ๒  มีจุดรับ
สัญญาณ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  บ้านหนองม่วง หมู่ ๕  มีจุดรับ
สัญญาณ ณ ห้องสมุดมีชีวิต  แยกบ้านค าไฮ  มีจุดรับสัญญาณอยู่ที่จุดตรวจความ
มั่นคง  บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙  เส้นมาทางทุ่งสะแบง ซ่ึงได้ใช้เป็นหลักฐานในการ
จับผู้ที่ลักลอบตัดไม้ใช้เป็นเส้นทางในการล าเลียงไม้ โดยมีจุดรับสัญญาณอยู่ที่
ศูนย์บริการประชาชน   ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาได้เสนอให้มีการติดตั้งกล้องวงจรติด



 

 

๑๓ 

เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีป้องกันและระวังในจุดเสี่ยงต่างๆ จ านวน ๒ จุด บ้านหนองไม้
ตาย และบ้านหนองเบน  จึงเห็นว่าทั้ง ๒ จุด เป็นจุดเสี่ยง จึงได้หารือและ
พิจารณางบประมาณมาด าเนินการโดยด าเนินการติดตั้งในจุดบ้านหนองไม้ตาย
มายังบ้านหนองม่วงก่อน โดยตั้งจุดรับสัญญาณไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๔ 
หากมีงบประมาณคงเหลือในช่วงปลายปีจะมาด าเนินการในจุดบ้านหนองเบน 
และต้องพิจารณาว่าจุดรับสัญญาณจะติดตั้งในจุดใด เบื้องต้นได้วางแผนว่าจะ
ติดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลายรางต้องประสานอีกครั้ง ทั้งนี้ 
การติดกล้องวงจรนับมาได้มีประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมาก จากการที่
ประชาชนได้มาติดต่อขอดูกล้องวงจรปิดในคดีลักทรัพย์ อุบัติเหตุต่างๆ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ได้ประสานในการติดตามในคดีต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลมะเกลือเก่า 
ส าหรับการขอดูกล้องวงจรปิดนั้น  ต้องท าตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข้อสาร มีการกรอก
แบบค าร้องและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายก่อน  หรือห่าง
เป็นเรื่องเร่งด่วนสามารถประสานทางโทรศัพท์เพ่ือพิจารณาสั่งการด าเนินการ   
โดยการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดนั้นเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่
ประชุมสภาในการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ตั้ งแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
ติดตั้ง งบประมาณ  ๑๖๒,๙๐๐ บาท  การติดตั้งกล้องจะเริ่มตั้งแต่หน้าโรงเรียน 
ทางแยกเข้าบ้านหนองม่วง  ท าให้ต้องมีการเดินสาย LAN CAT5 ระยะทางไกล 
จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง   แต่เพ่ือให้การติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ครอบคลุมพ้ืนที่จึงมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการ  ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา 

ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามหรือไม่  
นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ขอเพ่ิมเติมจุดที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน ๑ จุด บริเวณถนนก าลังเอก หมู่ 
๑๘ , หมู่ ๑๙  เนื่องจากเป็นช่วงตลาดมีรถสัญจรหนาแน่น และเป็นถนนเชื่อมต่อ
หลายๆ หมู่บ้าน  

นายก อบต. : ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น ต้องดูจุดที่ ติดตั้งชุดรับสัญญาณที่ เหมาะสม 
ปลอดภัย  ต้องเป็นหน่วยงานราชการ เนื่องจากเป็นข้อมูลลับอย่างหนึ่งและมี
กรณีที่ผู้ไม่หวังดีได้ถอดปลั๊กท าให้กล้องวงจรปิดไม่ได้งาน   เบื้องต้นขอรับไว้
พิจารณา  เนื่องจากจุดดังกล่าวถือเป็นจุดเสี่ยงและเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปหลาย
หมู่บ้าน   

นายสมพงษ์   พลอยเพ็ชร 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอเสนอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดตั้งแต่สามแยกตอไม้ถึงแยกค าไฮ บริเวณ แยก
ต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น  แยกเข้าหมู่บ้าน  เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและยาเสพติด 

ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามหรือไม่ 
   



 

 

๑๔ 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: สอบถามในกรณีที่ท่านนายกได้แจ้งว่าได้มีผู้ไม่หวังดีมาถอดปลั๊ก  หากเมื่อมีการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดชุดนี้แล้ว แต่มีผู้ไม่หวัดดีหรืออาจจะเป็นผู้ที่รู้กฎหมายมาถอด
ปลั๊กเพ่ือหวังประโยชน์บางอย่าง  มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร และมี
ผู้ดูแลรับผิดชอบที่จะดูแลหรือไม่ 

นายก อบต. : ชุดระบบสัญญาณชุดนี้จะติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๔ ซึ่งเป็นสถานที่
ราชการ ประตูและเหล็กดัดแน่นหนา  อีกท้ังได้มีตู้แร็คจัดเก็บอุปกรณ์และปลั๊กไฟ
ที่สามารถปิดล๊อคได้   

ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมอนุมัติ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๑๖๒,๙๐๐ 
บาท เพ่ือติดตั้ง ณ บ้านหนองไม้ตาย-หนองม่วง โดยโอนลดจากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนประเภท 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน  ๑๖๒,๙๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนน ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๑.๒ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓  นิ้วจ านวน ๑ 
เครื่อง ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งประจ า ณ ห้องผู้บริหาร  
ขอโอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืนๆ ประเภท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง จ านวน ๑๕,๐๐๐ 
บาท ขอเชิญนายก อบต. ไม่ได้ชี้แจง 

นายก อบต. : เนื่องด้วยมีความต้องการที่จะจัดซื้อโทรทัศน์เพ่ือติดตั้งยังห้องของนายก อบต.  
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือเชื่อมต่อเข้ากับระบบกล้องจรปิดภายในต าบล และ
ที่ท าการ อบต.  ๒)  เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ๓) เพ่ือใช้เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอ หรือพิจารณางานต่างๆ ประกอบกับโทรทัศน์เครื่อง
เก่านั้นได้ช ารุดและไม่รองรับกับระบบเชื่อมต่อในปัจจุบัน ซึ่งเป็น Smart TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓  นิ้วจ านวน ๑ 
เครื่อง ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท ติดตั้ง ณ ห้องท างาน นายก อบต. 



 

 

๑๕ 

ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมอนุมัติ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓  นิ้วจ านวน ๑ เครื่อง 
ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท เพ่ือติดตั้งประจ า ณ ห้องผู้บริหาร โดยแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ประเภท 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนน ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : (๒) กองช่าง 

งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์โรงงาน  เพ่ือจัดซื้อ 
    ๑.๑  สว่านไฟฟ้า ราคาตัวละ ๓,๓๐๐ บาท จ านวน ๒  ตัว  
           เป็นเงิน  ๖,๖๐๐ บาท 
    ๑.๒  หินเจียร ๔ นิ้ว ราคาตัวละ ๓,๗๐๐ บาท จ านวน ๒ ตัว  
           เป็นเงิน ๗,๔๐๐ บาท 
    ๑.๓  เครื่องตัดเหล็ก ๑๔ นิ้ว ๒๒๐๐W จ านวน ๑ ตัว  
           เป็นเงิน ๔,๗๐๐ บาท 
    ๑.๔  ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐A  จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔,๗๐๐ บาท 
    ๑.๕  สว่านโรตารี ๒๔ มม. ๗๘๐W จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
    ๑.๖  สว่านไร้สาย ราคาตัวละ ๓,๙๐๐ บาท จ านวน ๒ ตัว  
           เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๖,๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่ต้องการจัดซื้อไว้ใช้ในภารกิจกองช่าง 
ขอโอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
จ านวน  ๓๖,๒๐๐ บาท 

นายก อบต. : ด้วยได้รับแจ้งจากกองช่างมีความจ าเป็นขอจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับงานช่าง 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สว่านไฟฟ้า ๒  ตัว  หินเจียร ขนาด  ๔ นิ้ว 
จ านวน ๒ ตัว   เครื่องตัดเหล็ก ๑๔  จ านวน ๑ ตัว  ตู้เชื่อมไฟฟ้า จ านวน ๑ ชุด   
สว่านโรตารี จ านวน ๑ ตัว  สว่านไร้สาย จ านวน  ๒ ตัว เนื่องด้วยกองช่างยังขาด
วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งบางครั้งต้องขอยืมที่อ่ืนมาด าเนินการ  



 

 

๑๖ 

ท าให้ไม่สะดวกและมีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงเห็นควรด าเนินการ
จัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ขอให้กองช่างได้ชี้แจงเพิ่มเติม 

ผู้อ านวยการกองช่าง  : กองช่างมีความจ าเป็นที่ต้องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ เหล่านี้ในการปฏิบัติงานช่างหรือ
ซ่อมแซมต่างๆ อย่างเช่น  หินเจียรจะใช้ประจ ารถกระเช้าหากมีงานที่ต้อง
ด าเนินการเร่งด่วน  เพราะที่ผ่านมาต้องยืมจากช่างในหมู่บ้าน อาจท าให้งาน
ปฏิบัติงานล่าช้า ส่วนวัสดุ  ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ ก็ใช้ในการซ่อมแซม งานก่อสร้าง  และ
งานอ่ืนๆ ภายในที่ท าการ อบต.  ทั้ งนี้  เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงความจ าเป็น 

นายก อบต. : ขอให้ชี้แจงในส่วนการจัดซื้อ สว่านไฟฟ้า จ านวน ๒ ตัว และ สว่านไร้สาย จ านวน 
๒ ตัว มีข้อแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด 

ผู้อ านวยการกองช่าง  : ที่ต้องจัดซื้อทั้ง สว่างไฟฟ้า และ สว่านไร้สาย เนื่องจากในส่วนของสว่านไฟฟ้าจะ
ใช้กับหน้างานที่มีระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อ แต่ในส่วนของสว่านไร้สายจะใช้แบตเตอรี่
โดยจะใช้ปฏิบัติงานในหน้างานที่ไม่มีระบบไฟฟ้าหรือในที่สายไฟไปไม่ถึง  ในส่วน
ที่อยู่อย่างละ ๒ ตัว เพ่ือใช้ทดแทนหากเครื่องใดเครื่องหนึ่งช ารุด ให้มีความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานระหว่างการซ่อมแซม   

ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมอนุมัติ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์โรงงาน  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์งานช่าง ใน ๖ รายการข้างต้น รวม
เป็นเงินงบประมาณ  ๓๖,๒๐๐ บาท  โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน  ๓๖,๒๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนน ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่า
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กท รอนิกส์  เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank Printer) 
จ านวน ๑ เครื่อง ราคา ๗,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน 
  เครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก 
  โรงงานผู้ผลิต 



 

 

๑๗ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที  
  (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที  
  (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ  
  ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  
  ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T   
  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย  
  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ 
  เองได้ 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 
ขอโอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน ประเภท เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
จ านวน  ๗,๕๐๐ บาท  ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง 

นายก อบต. : ด้วยได้รับแจ้งจากผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  มีความประสงค์ขอจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์หรือปริ้นเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองงาน โดยเครื่องปริ้น
เตอร์ดังกล่าวเป็นแบบ Multifunction สามารถพิมพ์ได้ทั้งในระบบสี ขาวด า 
สแกนเอกสารและถ่ายเอกสารได้  เพ่ือรองรับภารกิจงานที่เพ่ิมขึ้นและรูปแบบ
การใช้งานในปัจจุบัน  ซึ่งมีลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขได้ ชี้แจง 

   



 

 

๑๘ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ : ปัจจุบันกองสาธารณสุขมีเครื่องพิมพ์หรือปริ้นเตอร์ ขาวด า เพียง ๑ เครื่อง ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านเอกสาร เนื่องจากกองสาธารณสุขได้มีภารกิจงาน
เพ่ิมขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง  การด าเนินการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  งานผู้สูงอายุ  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และมีความต่อเนื่อง   จึงขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องพิมพ์หรือปริ้นเตอร์สี 
แบบ Multifunction ชนิดฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน ๑ เครื่อง ราคา ๗,๕๐๐ บาท ซึ่งมีลักษณะและราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ขอโอนลดแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร หมวดเงิน เดือน ประเภท เงิน เดือน(ฝ่ ายป ระจ า) ประเภท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา  

ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมอนุมัติ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง ราคา ๗,๕๐๐ บาท โดยโอนลดจาก
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน ประเภท เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
๗,๕๐๐ บาท  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนน ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 

ประธานสภา อบต. : ได้มีสมาชิกสภา อบต. ได้ยื่นกระทู้ถามและญัตติ  ของนายบุญเริง ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗  ขอเชิญแจงต่อที่ประชุมสภา 

นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: กระทู้ถาม  
๑) สอบถามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน จะ
ด าเนินการเมื่อใด 
๒) สอบถามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขนมจีน
จะด าเนินการเมื่อใด 
ญัตติ 
๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมศาลาประชาคม เนื่องจากสายไฟฟ้าขาดท าให้
ไฟดับ 
๒) ของบประมาณในการปรับปรุงทาสีอาคารศาลาประชาคม  

 
 

  



 

 

๑๙ 

ผู้อ านวยการกองช่าง : ในประเด็น  การปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขนมจีน   โดยการปรับปรุงซ่อมหอกระจาย
ข่าว อยู่ระหว่างการท าบันทึกขออนุมัติคาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าจะด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตได้จัดท าบันทึกเสนอนายกและได้
อนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างให้ผู้รับเหมามาด าเนินการ ใน
ส่วนการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ได้ท าหนังสือแจ้งมายัง อบต. เพ่ือ
ด าเนินการตามข้ันตอนเพ่ือขออนุมัติด าเนินการต่อไป  

นายก อบต. : เรื่องหอกระจายข่าวที่เป็นงบประมาณของปี ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ในส่วนของงบประมาณปี ๒๕๖๖ มี ๒ หมู่บ้านและอีกส่วนที่หมู่บ้านได้แจ้ง
เรื่องการช ารุดมายัง อบต. ประมาณเดือนหน้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือท าการ
ซ่อมแซม ส าหรับหมู่บ้านที่ได้ด าเนินการแล้ว  บ้านค าไฮ บ้านหนองไม้ตาย บ้าน
วังรางใหญ่  บ้านหนองม่วง  ในส่วนการซ่อมแซมศาลาประชาคมต้องตรวจสอบ
ว่ามีบรรจุในแผนฯ หรือไม่ หากยังไม่ต้องมีการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือโครงการเข้า
แผนฯ และพิจารณางบประมาณในการด าเนินการ  ในส่วนเรื่องสายไฟขาด ไฟฟ้า
ดับมอบหมายให้กองช่างแจ้งรถกระเช้าท าการตรวจสอบและซ่อมแซมต่อไป 

นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: รับทราบ 

ประธานสภา อบต. : ด้วยนายสวง  งามมะเริง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓  ได้ยื่นญัตติการจัดซื้อที่ดิน
เพ่ือสร้างที่ท าการ อบต.  

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: ญัตติ 
ขอเสนอญัตติเรื่องการจัดซื้อที่ดินเพ่ือสร้างที่ท าการ อบต. ตามที่ที่ประชุมสภา 
อบต. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ดินเพ่ือสร้างที่ท าการ อบต. นั้น จึงได้
ร่วมกับท่านสมาชิกสภา อบต. สรรหาที่ดินอยู่หลายแปลง และได้มีแปลงที่ดินที่มี
ความเหมาะสม ตั้งอยู่บริเวณสะพานปูนคลองห้วยใหญ่ พ้ืนที่หมู่  ๑๙  เนื้อที่
ประมาณ  ๓ ไร่  ๓ งาน  ๕  ตารางวา ของนางสมเพาะ  เที่ยงสูงเนิน  และมีที่
ว่างติดกับแปลงดังกล่าว เนื้อที่ ๓ งาน โดยผู้ที่ประสานแจ้งว่าหากซื้อที่แปลง
ดังกล่าวจะยกที่แปลง ๓ งานให้ด้วย  รวมเป็นเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๕ ตารางวา ใน
ราคา ๕.๕ ล้านบาท ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามเอกสารที่ได้มอบให้ 

ประธานสภา อบต. : ดูจากเอกสารแล้ว มีคลองน้ าผ่านตรงกลางใช่หรือไม่  และท่ีดินมีหลักฐานอย่างไร 

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: เอกสารที่มอบให้ทุกท่านนั้นเป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ แต่ตอนนี้ได้ขอ
ขึ้นเป็นโฉนดเรียบร้อยแล้ว ส่วนแปลงที่ดินมีคลองน้ าผ่าน 

นายก อบต. : ส าหรับในเรื่องนี้ขอให้ท่านประธานสภา ได้ประชุมหารือนอกรอบ โดยมีข้อสรุป
จากที่ประชุมก่อนแล้วจึงน าเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณา 
ทั้งนี้เมื่อได้แปลงที่ดินที่เหมาะสม หากเป็นไปควรจะมีการจัดท าประชาคมทุก



 

 

๒๐ 

หมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและมีมติร่วมกัน  อย่างไรก็ดีต้องค านึงถึง 
ความสะดวกของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  ซึ่งเบื้องต้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลมะเกลือเก่า ได้จัดให้มีศูนย์บริการประชาชนในหมู่ต่าง เช่น ห้องสมุดมีชีวิต 
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๕  ศูนย์บริการประชาชนบ้านวังรางน้อย หมู่ ๙  ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ เขาสามสิบส่าง หมู่ ๑๕  ดังนั้น ขอให้
ท่านได้เร่งด าเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านมา ๒ ไตรมาสแล้ว  ส าหรับงบประมาณ
ที่ตั้งไว้จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ิม จะได้
ด าเนินการพิจารณาในส่วนอ่ืนมาสมทบ  ทั้งนี้การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
อาจจะใช้เวลานานพอสมควรกว่าการสร้างที่ท าการ อบต.หลังใหม่จะแล้วเสร็จ 
แต่ขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๘ 

ประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจง ขอนัดสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเพ่ือประชุมหาข้อสรุป
ในเรื่องที่ดิน ในวันที่   ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้าน
หนองม่วง  หลังจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วเสร็จ  

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕  : เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. : สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนภายในหมู่บ้าน

ขอเชิญแจ้งในวาระนี้  
นายก อบต. : ขอรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑)  โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จแล้ว ๔ หมู่บ้าน คงเหลือบ้านหนอเลา ซึ่งได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปแล้ว   ส่วน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖  อยู่ระหว่างการด าเนินการด้านเอกสารภายในสัปดาห์
หน้าจะท าการจัดซื้อจัดจ้าง  
๒)  โครงการไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งได้ด าเนินการติดตั้งครบทุก
หมู่บ้าน จ านวน ๔๔ ต้น ขอบคุณสมาชิกสภา  อบต. ทุกท่าน  ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือด าเนินการติดตั้ง ในส่วนที่ติดตั้งแล้วเกิดการช ารุดให้น าส่งได้ที่กองช่าง 
เพ่ือประสานกองคลังได้เปลี่ยนตัวใหม่ ทั้งนี้หมู่บ้านใดที่ต้องการไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ิมเติม ให้ส่งหนังสือค าร้องมาเพ่ือที่จะได้รวบรวมจ านวน และ
พิจารณางบประมาณมาด าเนินการเพ่ิมเติม  
๓) ในส่วนไฟฟ้าแสงสว่างที่มีสายดับ จะให้กองช่างได้ส ารวจและติดตั้ง  ที่หมู่บ้าน
ละ ๒ โคม ให้ท่านได้ท าหนังสือแจ้งมายัง อบต. พร้อมรายละเอียดแผนที่เพ่ือ
จัดล าดับในการติดตั้ง  ส าหรับที่ไม่มีสายดับท่านรองวินัยได้ประสานไปยังการ
ไฟฟ้า มีทั้งในส่วนที่อบต.ได้สนับสนุนงบประมาณ และในส่วนที่กาไฟฟ้าสามารถ
ท าได้เลย  



 

 

๒๑ 

๔)  ไฟฟ้าขยายเขต  ในส่วนที่ อบต. ไม่ต้องสมทบงบประมาณไปก่อนที่ได้รับแจ้ง
จากหมู่บ้าน  เบื้องต้นได้ประสานการไฟฟ้าเข้ามาด าเนินการแล้ว  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายศิริวงศ์  พบพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘  

: ๑) ขอขอบคุณท่านผู้บริหารส าหรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้า รพ.สต.ที่ได้
ด าเนินการเสร็จแล้ว 
๒) ขอให้สนับสนุนงบประมาณในการขยายท่อเมนประปา เนื่องจากท่อเดิมมี
ขนาดเล็ก ขอขยายจาก ๑ นิ้ว เป็น ๒ นิ้ว และตรวจสอบแรงดันน้ าเนื่องจาก
แรงดันน้ าส่งไปไม่ถึงท้ายหมู่บ้าน ท าให้มีครัวเรือนที่ไม่มีน้ าใช้อยู่ประมาณ ๑๕ 
ครัวเรือน 

นายสมพงศ์  พลอยเพ็ชร 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ๑) ตามที่ได้ส่งเรื่องถนนช ารุดเสียหายจากฝนตกหนักช่วงที่ผ่านมา จากแยกปาก
ดงทางเชื่อมต่อบ้านวังรางน้อยไปทางไร่ อาจารย์ชีวะ  ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการ
ซ่อมแซม ถนนมีสภาพเป็นร่องลึก  รถจักรยายนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านได้ ขอให้ได้
เร่งด าเนินการซ่อมแซมโดยด่วน 
๒) ขอเพ่ิมถนนเส้นข้างโรงเรียนที่ได้ลงหินคลุกไว้นั้น ตอนนี้ได้เริ่มช ารุดและเกรง
ว่าหากมีฝนตกหนักอาจจะท าให้ไม่สามารถใช้ถนนเส้นดังกล่าวได้  

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ๑) ติดตามความคืบหน้าของถนนสายวังรางน้อย-ทุ่งสะแบง งบประมาณในการ
ด าเนินการยังมีอยู่หรือไม ่  
๒) เนื่องจากบ้านวังรางน้อยมีอยู่ประมาณ ๔ ซอย ซอยนางจ าปี  ซอยศาลปู่ตา  
ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่รวง และซอยติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ยังไม่มีสายดับ
ขอให้ท่านรองวินัยได้ประสานกับการไฟฟ้าในการเดินสายดับ  
๓) การจัดงานกีฬามะเกลือเก่าเกมส์ ที่ได้มีการจัดการแข่งขันในช่วงวันเสาร์ 
อาทิตย์ ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นก าลังใจ
ให้กับเยาวชน นักกีฬา โดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ได้มีการแข่งขัน  

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒  

: ๑) ขอสอบถามโครงการหลังฝนถนนดียังด าเนินการอยู่หรือไม่ เนื่องด้วยถนนวัง
เณรช่วงบ้านแม่ทัพยังไม่ได้ด าเนินการ  
๒) ถนนช่วงโค้งโรงไหมเป็นถนนที่มีพ้ืนที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง อบต.มะเกลือเก่า 
และ อบต. สูงเนิน ซึ่งเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งท าให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ 
บางรายพิการ  จึงขอให้ท่านผู้บริหารได้ประสานการแก้ไขปัญหาในถนนช่วง
ดังกล่าว อาจจะเป็นการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างมากขึ้น  
๓) ช่วงประตูสองวัดสว่างบูรพารามยังที่ไม่สายดับ ขอความอนุเคราะห์ขอสายดับ
จ านวน ๑ จุด 

นายก อบต. : ๑) ส าหรับถนนเส้นนี้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เบื้องต้นให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือสัญจรในถนนดังกล่าวได้ลงชื่อและท าหนังสือ
ยืนต่อนายกองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาหรือท่าน สจ.รักชาติ 



 

 

๒๒ 

ประธานสภาฯ อบจ.  ที่ได้มาท ากิจกรรม อบจ.สัญจร ที่วัดวังรางใหญ่ ในวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในส่วนของ อบต.จะได้ท าหนังสือประสานความช่วยเหลือ
ไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ไปอีกทางหนึ่ง  
๒) ส าหรับในเรื่องของสายดับให้หมู่บ้านที่ต้องการ ได้ท าหนังสือส่งมาที่ อบต.แจ้ง
จ านวน  แผนที่จุดที่ติดตั้ง ระยะทาง เพ่ือ อบต. จะรวบรวมและประสานไปยัง
การไฟฟ้าเพ่ือส ารวจต่อไป 
๓) ส าหรับถนนเส้นวังเณร อยู่ระหว่างการเสนอบันทึกอนุมัติ ซึ่งกองช่างได้ท าการ
ส ารวจและประมาณราคาแล้ว  ประมาณต้นสัปดาห์หน้า 

นางสุนารี สวัสด ี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ๑) ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าส านักปลัด ที่ได้น าถังน้ ามอบให้กับบ้านนางเล็ก 
เพ่ือรองรับน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค 
๒) ขอชี้แจ้งในเรื่อการปรับเกรดถนนเส้นคลองน้ า หมู่ ๑๘ เนื่องจากปัญหาเกี่ยว
ดินที่ได้ปรับเกรดแล้วจะไปกองอยู่ริมคลองส่งน้ า ท าให้ดินได้ไหลลงไปในคลองส่ง
น้ าเกิดการอุดตันน้ าไหลไม่สะดวก เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน  ดังนั้น หากมี
โครงการที่จะปรับเกรดถนนเส้นคลองน้ า หมู่ ๑๘ ขอให้แจ้งผู้รับเหมาไม่ให้น าดิน
ไปกองไว้ริมคลองน้ าโดยเด็ดขาด ขอให้เจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อความไว้ด้วย 
๓) ด้วยได้รับทราบว่าหมู่ ๑๘ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณปี ๒๕๖๖ 
ขอให้ได้ประสานยืนยันว่าได้รับงบประมาณจริงหรือไม่ เนื่องจากเป็นความหวัง
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในช่วงดังกล่าว  

นายก อบต. : ในเรื่องการปรับเกรดถนนของแจ้งกองช่างได้ด าเนินการให้เรียบร้อย และ
ตรวจสอบการท างานก่อนส่งมอบงาน เพ่ือไม่ส่งกระทบต่อประชาชน ในทุก
หมู่บ้าน  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ 

: ๑) ขอปรึกษาในเรื่องไฟฟ้าขยายเขต ตามทีได้หารือกับท่านรองวินัย เนื่องจาก
ตอนนี้ได้รวบรวมจ านวนครัวเรือนได้แล้ว ๖ ครัวเรือน แต่มี ๑ ครัวเรือนที่ยังไม่
สะดวกหากพร้อมกันแล้วจะไปประสานกับท่านรองวินัย ในการด าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าต่อไป 
๒) ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดและซ่อมแซมถนนหินคลุก เส้นบ้านหนองหลัก
พัน ไปยังบ้านหนองเบน เนื่องจากถนนช ารุดเป็นหลุมลึกและมีฝุ่นจ านวนมาก 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นที่รถเกรดติดล่มดินทราบว่าเป็นพ้ืนที่ทับ
ซ้อน แตเ่นื่องจากจะเข้าสู่ฤดูปลูกมัน เกษตรกรที่อยู่ในช่วงนั้นเดินทางล าบากมาก  

นายก อบต. : ๑) ส าหรับถนนเส้นบ้ านหนองหลักพันไปหนองเบนนี้  ได้ท าโครงการขอ
งบประมาณไปยังส านักนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่ทราบความคืบหน้า เบื้องต้นให้กอง
ช่างท าหนังสือสอบถามว่าได้รับอนุมัติงบประมาณหรือไม่ หากไม่ อบต. จะได้
พิจารณาส่วนอื่นมาด าเนินการต่อไป 



 

 

๒๓ 

  ๒) ในส่วนหมู่ ๑๗ อยู่ระหว่างพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะได้ด าเนินการใน
เร็วๆ นี้  
๓) มอบหมายกองช่างได้ท าหนังสือสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ของหมู่ ๑๘  และ หมู่  

นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่  

: ๑) สอบถามความคืบหน้าในการประสานยังทางหลวงชนบท ที่ได้แจ้งไฟฟ้าแสง
สว่างดับ ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 
๒) ต้องขอบคุณส าหรับไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน ๒ หลอด 
และหากมีงบประมาณคงเหลือขอติดตั้งเพ่ิมเติมเนื่องจากมีบางหมู่บ้านที่ได้ติดตั้ง 
๔ หลอด 
๓) ขอบคุณส าหรับการโครงหอกระจายข่าวที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่เสียงจะ
ได้ยินชัดเจนถึงบ่อประปา ไกลจากนี้จะได้ยินไม่ชัดเจน ขอให้แก้ไขในส่วนนี้ 

นายก อบต. : ๑) ส่วนที่ได้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมเติม คือ หมู่ ๕ เนื่องจากในบริเวณที่
ติดตั้งเพ่ิมนั้นเป็นจุดเสี่ยงและเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อหลายหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการ
ป้องกันอุบัติเหตุและเหตุร้านที่อาจจะเกิดขึ้น ในส่วนที่ต้องกาตจะเพ่ิมเติมได้แจ้ง
เบื้องต้นไปแล้ว ให้หนังสือแจ้งเหตุผลความจ าเป็น จ านวน และแผนที่จุดที่
ต้องการติดตั้ง แจ้งมายัง อบต.  
๒) เรื่องการประสานงานไฟฟ้าแขวงทางหลวงชนบท เบื้องต้นได้แจ้งกองช่างท า
หนังสือประสานให้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ขอให้ท าหนังสือไปอีกครั้งและให้โทร
ประสานไปด้วย 
๓) ในเรื่องปัญหาของหอกระจายข่าว ซึ่งเป็นปัญหาเช่นเดียวกับหมู่ ๖ เบื้องต้นจะ
ตั้งงบประมาณในการท าเป็นเสียงตามสายเพ่ิมเติม เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็น
ช่วงขึ้นเนินและหอกระจายข่าวตั้งอยู่ต่ ากว่า ท าให้เสียงดังไปไม่ถึง  ขอให้กองช่าง
ได้ส ารวจ ในส่วนของหมู่ ๑๒ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๖ จะน าเข้าแผนฯ 
เพ่ือท าการปรับปรุงไปพร้อมกัน ขอให้ท าหนังสือแจ้งมายัง อบต.และกองช่าง  

ประธานสภา อบต. : ในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวขอให้ซ่อมแซมของหมู่ ๕ บ้านหนองม่วงด้วย 
เนื่องจากมีปัญหาเช่นเดียวกับ หมู่ ๖ และ หมู่ ๑๕  

นายก อบต : ให้ท าหนังสือแจ้งมายัง อบต. เพื่อเป็นต้นเรื่องและหลักฐานในการด าเนินการ 
นายบรรจบ ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ด้วยท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมระบบประปา เปลี่ยนท่อ
เมนให้มีขนาดใหญ่ เนื่องจากน้ ามีแรงดันไม่ถึงบ้านประชาชนบริเวณเส้นทางมายัง
บ้านหนองหลักพัน ซึ่งไม่ได้ใช้น้ ามาประมาณ  ๑  เดือนแล้ว  

นางสมหมาย  บูรณ์โภคา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙ 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์วางท่อระบายน้ าจาก บริษัท ๕๐๕ มายังคุ้มหินลาด 
เตรียมการก่อเข้าฤดูฝน  
๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม เส้นทางสาย  ๒๔ เข้ายังสมศักดิ์ฟาร์ม ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ทางการเกษตร ตอนนี้ได้ช ารุดเสียหาย สัญจรไปมาล าบากอย่างมาก  



 

 

๒๔ 

นายก อบต. : มอบหมายรองวินัย และกองช่าง ได้ส ารวจพื้นที่และหาแนวทางแก้ไข  
นางสุนารี  สวัสด ี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ขอความอนุเคราะห์วางท่อเพ่ือระบายน้ าที่ขังในซอยสุขฤดีหรือให้กองช่างได้
ส ารวจเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน เนื่องจากบริเวณดังกล่าว
เมื่อมีฝนตกน้ าจะไหลมารวมกันเป็นแอ่งน้ า ท าให้การเดินทางล าบากเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะทางโค้งช่วงกอไผ่ เบื้องต้นได้ถ่ายภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและจะเขียน
ค าร้องแจ้งยัง อบต.  

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายก อบต. 

: ๑) ขอชี้แจงเรื่องขยายเขตไฟฟ้า เนื่องด้วยการขยายเขตไฟฟ้าส าหรับครัวเรือนได้
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยในหมู่บ้านมีการรวบรวมประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าและ
ต้องการขยายเขตไฟฟ้า ให้ เข้าชื่อร่วมกันและให้สมาชิกสภา อบต. หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน มาเขียนค าร้อง ณ ท าการไฟฟ้า ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของไฟฟ้า
โดย อบต. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ๑ หลังคาเรือน การไฟฟ้าช่วยเหลือ ๗๕,๐๐๐ 
บาท  ในส่วนของหมู่ ๑๒ พร้อมเมื่อใดให้น าประชาชน โดยตนมายื่นเรื่อง เพ่ือ
ความรวดเร็ว และน าเอกสารประกอบการยื่นเรื่อง คือ ทะเบียนบ้าน เอกสาร
ที่ดิน  บัตรประจ าตัวประชาชน โดยเจ้าตัวหรือเจ้าของบ้านต้องมาเองไม่มอบ
อ านาจ   
๒) ในส่วนเรื่องถนนเส้นยุทธศาสตร์ช่วงโค้งโรงไหมที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ซึ่งมีผู้ลงสอบถามในสื่อโซเซียลว่าถนนเส้นดังกล่าวนี้ เป็นเขตรับผิดชอบของ
หน่วยงานใด หากท่านใดเห็นก็ให้ตอบค าถามด้วยว่าถนนเส้นดังกล่าวเป็นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและเป็นพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสูงเนิน  เรื่องการขอไฟฟ้าแสงสว่างนั้น อย่างที่ท่านนายกได้ชี้แจง ให้มีการ
ลงชื่อและท าหนังสือแจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด าเนินการ 

นายดนัย  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ขอความอนุเคราะห์ให้กองช่างได้ส ารวจระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากมีอาการ
ช ารุดเบื้องต้นทางหมู่บ้านได้ด าเนินการซ่อมแซมแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้การได้  
คาดว่าตู้ควบคุมอาจจะเสีย อาการคือเมื่อระบบตัดแล้ว ไม่ดูดน้ าขึ้นมา 

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ระบบประปาของหมู่ ๑๖ เสีย คาดว่าตู้ควบคุมน่าจะเสียเช่นกัน ขอให้กองช่างได้
ตรวจสอบและแก้ไข้ และขอแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านดับจ านวน ๓ จุด 

ผอ.กองช่าง : จะเข้าส ารวจระบบในวันพรุ่งนี้ 
นายศิริวงศ์  พบพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ส าหรับในเรื่องระบบประปาของให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบของหมู่  ๘ ด้วยครับ 
ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 

นายก อบต. : ส าหรับหมู่ ๘ เป็นเรื่องท่อเมนอาจจะต้องใช้เวลาในการส ารวจ ซึ่ งระยะทาง
ค่อนข้างยาวต้องใช้งบประมาณสูง  ประกอบกับยังไม่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการ
ด าเนินการ ต้องน าเรื่องบรรจุในแผนฯ ก่อน จึงจะด าเนินการได้ แต่หากต้องการ
ด่วนอาจจะเป็นการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้ แล้วทางหมู่บ้านด าเนินการเอง  

   



 

 

๒๕ 

นายทวีศักดิ์  ขุนสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ขอแนะน าส าหรับระบบประปา หมู่ ๑๔ และ หมู่ ๑๖ ตู้ควบคุมเสีย  จากที่ได้ดู
และระบบประปาในส่วนของตู้ควบคุม ให้ดูตัวแมคคาติกที่อยู่ในตู้ควบคุมว่าช ารุด
หรือไม่ ซึ่งของระบบประปาหมู่ ๓ มีอาการคล้ายกัน ได้เปลี่ยนแมคคาติกเป็นตัว
เดิมใช้การได้ตามปกติ 

นายจรัส  มาสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: ด้วยได้ท าหนังสือขอตะแกรงปิดฝาท่อระบายน้ าบริเวณท้ายหมู่บ้านมานานแล้ว 
แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอให้ อบต. เร่งด าเนินการให้ด้ วย เกรงว่าอาจจะเกิด
อันตรายแก่ผู้ผ่านไปมา  

ผู้อ านวยการกองช่าง : ได้ส ารวจแล้ว เห็นว่าจะด าเนินการการจัดซื้อเหล็กและให้เจ้าหน้าที่ท าการเชื่อม
เองเพราะหากจัดซื้อจัดจ้างจะใช้เวลานาน 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
นายก อบต. : ขอเชิญคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน

เข้าร่วมงาน  อบจ.สัญจร  ในวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา  ๑๗.๐๐ น.  ณ 
วัดวังรางใหญ่ หมู่ ๖  การแต่งกายเสื้อกีฬาสีฟ้า-ชมพู 

ประธานสภา อบต. : ขอขอบคุณทีมงานดับเพลิงที่ช่วยดับเพลิงไหม้กอไผ่ หมู่ ๕ เมื่อคืนที่ผ่านมา 
เนื่องจากผู้ไม่หวังดีได้ไปแบบจุดไว้ ซึ่งเบื้องต้นชาวบ้านได้ท าแนวกันไฟและ
ช่วยกันดับเพลิง ก่อนที่รถดับเพลิงจะมาช่วยระงับไฟได้ทัน ส าหรับในวันนี้ มี
สมาชิกสภา อบต. ขอลาจ านวน ๒ ท่าน คือ ท่านสรสิช จรจันทร์ สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ ๑๐ และ ท่านนึก  สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ เมื่อไม่มี
ท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติม ส าหรับวันนี้ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้
เสียสละเวลาเข้าประชุมสภา และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านปลัด อบต. 
เจ้าหน้าที่ ในการอ านวยความสะดวกในการจัดการประชุม ท าให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการกระท าใดที่
เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา  ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอบคุณทุก
ท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดการประชุม : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

                                                            
 
 

                               ว่าที่ร้อยตรี    ชวลิต ปรีดาสา     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                     (ชวลิต ปรีดาสา)                       
                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  
 

 
 



 

 

๒๖ 

  (ลงนาม)     นวม  เมินขุนทด       ผูร้ับรองรายงานประชุม 

              (นายนวม  เมินขุนทด ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงชื่อ     ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
        (นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย) 
ลงชื่อ     ธัญสินี  อมรพรหม 
        (นางธัญสินี  อมรพรหม)  
ลงชื่อ      อรนุช  เสือเงิน 
       (นางสาวอรนุช  เสือเงิน)  

 


